

คืบความสุขเกษตรกรไทยเต็มพิกัด

นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรฯ จะคืบความสุขให้แก่ประชาชนตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) โดยในเรื่องการจ่ายเงินสนับสนุนค่าปัจจัยการผลิตให้ชาวสวนยางไร่ละ 2,520 บาท ซึ่ง คสช. อนุมัติวงเงินให้แล้ว 6,600 ล้านบาท จะแบ่งจ่ายเป็น 2 ก้อน ประกอบด้วย ก้อนแรก 6,159 ล้านบาท มีชาวสวนยางได้รับสิทธิ์ประมาณ 100,000 ราย ยังไม่เริ่มเบิกจ่าย ต้องทบทวนรายชื่อเกษตรกรอีกครั้ง เพราะข้อมูลที่มีทำมานานแล้ว จึงอาจไม่ตรงกับความจริง คาดว่าใน 1 เดือนเงินจะถึงมือชาวสวนยาง

เงินจ่ายช่วยชาวสวนยาง ก้อนที่ 2 มีวงเงินประมาณ 440 ล้านบาท สำหรับจ่ายให้แก่ชาวสวนยางที่เอกสารสิทธิ์ยังไม่ถูกต้อง หรือกลุ่มที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ รวมประมาณ 19,000 ราย ในกลุ่มนี้ขอให้เกษตรกรเร่งไปติดต่อแสดงตนกับผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อขอเข้าร่วมโครงการภายในไม่เกินวันที่ 31 ก.ค.นี้ หลังจากนั้นกระทรวงเกษตรฯ จะสรุปจำนวนเกษตรกร และขออนุมัติวงเงินตามจริงจาก คสช.ต่อไป ส่วนเงินช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติ ที่ได้รับอนุมัติจาก คสช. แล้ว 5,498 ล้านบาท กระทรวงเกษตรฯ จะประชุมกับสำนักงบประมาณไปตามขั้นตอน ในวันที่ 25 มิ.ย.นี้ คาดว่าหลังหารือแล้วจะจ่ายเงินให้เกษตรกรได้ทันที

สำหรับแนวทางช่วยเหลือชาวนา ขณะนี้ได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตรไปเร่งขึ้นทะเบียนชาวนาทั่วประเทศที่มีอยู่ประมาณ 3.7 ล้าน

ครัวเรือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.นี้ เพื่อออกไปรับรองจากกรมส่งเสริมการเกษตรให้แก่ชาวนา โดยชาวนาที่มีใบรับรองนี้ สามารถนำไปใช้รับความช่วยเหลือตามมาตรการที่ คสช. กำหนดไว้ต่อไป

นายชวลิตกล่าวหลังประชุมร่วมกับ คสช.ด้วยว่า ที่ประชุมเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี 2557/2558 โดยปีนี้จะไม่ใช้เงินแทรกแซงตลาดตามแนวทางเดิมที่ใช้งบประมาณจำนวนมาก บิดเบือนราคาข้าว กระทบเกษตรกรและการค้าข้าวของไทย ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้า คสช.

ทั้งนี้ ในปีนี้รัฐบาลจะใช้งบประมาณเพื่อช่วยชาวนารวมทั้งสิ้น 4,747 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นเรื่องการชดเชยอัตราดอกเบี้ยและมาตรการตลาดเป็นส่วนใหญ่จะใช้มาตรการลดต้นทุนการผลิตเป็นมาตรการหลัก โดยจากการหารือกับผู้ประกอบการ และมาตรการเสริมโดยช่วยเหลือสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) รวมแล้วต้นทุนเกษตรกรจะเหลืออยู่ที่ไร่ละ 4,205 บาท จากปัจจุบันอยู่ที่ 4,787 บาท โดยหัวหน้า คสช.ยังมีนโยบายจัดตั้งศูนย์กลางช่วยเหลือสินค้าเกษตรครอบคลุมสินค้าเกษตรทุกประเภท ประจำจังหวัดด้วย.